



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน ก.ก. (กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๓๗๔๕ หรือโทร. ๑๔๖๐)

ที่ กท ๐๓๐๓/๑๙๖๕ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ และเตรียมความพร้อมเสนอขอในปีถัดไป

เรียน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการ-กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการ-กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยในปี ๒๕๖๕ กรุงเทพมหานครโดยสำนักอนามัยได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทการบริการที่ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤต จากผลงาน “กลยุทธ์การป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) พื้นที่กรุงเทพมหานคร” ซึ่งเป็นผลงานที่ได้พัฒนาระบบการให้บริการแบบเชิงรุกและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และผลงานชื่อ “หอการค้าไทย” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือบริการวัคซีน ได้รับรางวัลประเภทรางวัลพิเศษ สาขาส่งเสริมการค้าด้านภัยโควิด เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการมอบรางวัลผ่านระบบ อีเล็คทรอนิกส์ พร้อมทั้งให้แนวทางการพัฒนางานบริการประชาชน ดังนี้ ๑) ยกระดับงานบริการประชาชนให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภาครัฐส่งมอบบริการให้ประชาชนโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ๒) ลดบทบาทภาครัฐโดยสนับสนุนให้ภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วม ๓) เร่งปรับบทบาทภาครัฐเข้าสู่ระบบดิจิทัลมากขึ้น ๔) ยกระดับการบริการประชาชนที่ยืดหยุ่น คล่องตัว เพื่อให้การขับเคลื่อนภาครัฐดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว ทำให้ระบบราชการมีความทันสมัยทั้งกลไกวิธีการ กฎหมาย และบุคลากร

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้พิจารณาดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้มีการเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่าผลงานของกรุงเทพมหานครมีความหลากหลาย สามารถนำข้อมูลและประเด็นต่าง ๆ เขียนเป็นผลงานทางวิชาการและเสนอขอรับรางวัลได้ ยกตัวอย่างเช่น การจัดทำระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยของสำนักสิ่งแวดล้อม ระบบจัดเก็บข้อมูลกระทำผิดเพื่อภารกิจพิทักษ์ทางเท้าของสำนักเทศกิจ เป็นต้น ดังนั้นจึงขอส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อเตรียมความพร้อม ดังนี้

๑. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งผลงานของสำนักอนามัยที่ได้รับรางวัล เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครนำไปใช้เป็นแนวทางในการเขียนผลงานเสนอขอรับรางวัล

๒. คู่มือหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ การเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อให้หน่วยงานศึกษาและเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ ฯ ประจำปี ๒๕๖๖ จะประกาศประมาณเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และจะเปิดรับสมัครในช่วงเดือนมกราคมของปีถัดไป ซึ่งสำนักงาน ก.ก. จะมีหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบต่อไป รายละเอียดตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ



<https://shorturl.asia/mOVUj>

(นางสาวอริญญา พรไชยะ)

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน ก.ก.